

Côn Đảo, ngày 23 tháng 01 năm 2021

## BÁO CÁO

### Kết quả Công tác tham gia xây dựng Chính quyền của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021

#### I. Tình hình chung:

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển đi lên của huyện, các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của huyện nhà, các lĩnh vực văn hóa, xã hội đều phát triển, an ninh quốc phòng được đảm bảo, đời sống của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong huyện ngày càng được củng cố, tăng cường và mở rộng, nhân dân phấn khởi tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước.

Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động bám sát với tình hình thực tế của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương; qua đó tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc đã từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả và mở rộng phạm vi hoạt động, từng bước xây dựng và thể hiện rõ hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

#### II. Kết quả Công tác tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2016-2021:

- Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ và các đoàn thể đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương; tập trung tuyên truyền ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp; vận động nhân dân tham gia đóng góp vào các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng bộ các cấp; Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; Triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện nhà.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân thông qua các phong trào; các cuộc vận động, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, lợi ích thiết thực của nhân dân làm động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước thực hiện có hiệu quả các Cuộc vận động. Các phong trào thi

đua, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phát động có nhiều chuyển biến, đi sâu vào chất lượng, hướng vào mục tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương và lợi ích thiết thực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, nổi bật là các cuộc vận động như: Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*” tiếp tục được bổ sung, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động và tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động trong giai đoạn mới, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các phong trào thi đua của các tổ chức thành viên, các chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện với các cơ quan liên quan đã được lồng ghép trong 05 nội dung cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”, cuộc vận động xây dựng Quỹ “*Vì người nghèo*”, Cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*”.

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”, cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*”, phong trào thi đua “*Dân vận khéo*”; Tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng. Tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan tới biển, đảo, chủ quyền quốc gia.

- Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện, các cơ quan tổ chức 95 hội nghị tiếp xúc giữa Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp với cử tri Côn Đảo. Có 6950 cử tri tham dự, 265 cử tri tham gia phát biểu 580 ý kiến, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, giao thông, hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý nhà nước về xây dựng, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Về công tác phối hợp giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Tiếp 08 lượt công dân và nhận 10 đơn thư của công dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Thanh tra huyện kiến nghị UBND huyện và các đơn vị liên quan giải quyết đơn thư theo thẩm quyền.

- Công tác giám sát và phản biện xã hội được MTTQ Việt Nam quan tâm thực hiện có trọng tâm. Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ trì tổ chức 15 cuộc giám sát và 3 hội nghị phản biện với các nội dung cụ thể: Giám sát việc thực hiện vệ sinh môi trường tại các khu dân cư; Giám sát việc thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn tại các khu dân cư; Giám sát việc thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Giám sát công tác quản lý Nhà nước về trật tự đô thị; Giám sát việc tiếp nhận, trao, trả hồ sơ tại Bộ phận một cửa; Giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng cho vay vốn đối với các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Côn Đảo; “*Giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19*” trên địa bàn huyện; Giám sát Phòng Y tế huyện về công tác kiểm tra, bảo đảm các Quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Sau giám sát Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã báo cáo kết quả

giám sát và kiến nghị các cơ quan quan tâm giải quyết. Tổ chức hội nghị phản biện sản lượng nước sử dụng đối với hộ gia đình kinh doanh, mua bán; Phản biện chuyên đề kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2017 – 2021, tầm nhìn 2030 trên địa bàn huyện Côn Đảo; Phản biện Phương án “Cha mẹ học sinh đóng góp một phần để chi trả hợp đồng thuê giáo viên trực tiếp giảng dạy, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non năm học 2018 – 2019 khi thiếu hụt số lượng người làm việc tối thiểu do số trẻ đến trường tăng”; Tổ chức hội nghị phản biện đối với 3 Đồ án Quy hoạch: “Thiết kế chi tiết đô thị Khu dân cư dịch vụ Đô thị hiện hữu thuộc trung tâm Côn Sơn”; “Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Đô thị dịch vụ phía Tây bắc Hồ Quang trung I và phía Tây hồ An hải – thuộc khu Trung tâm Côn Sơn – huyện Côn Đảo” và “Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư dịch vụ Đô thị Bến Đầm, huyện Côn Đảo”.

- Tham gia cùng UBND huyện tổ chức 68 cuộc đối thoại với công dân giải quyết khiếu nại các vấn đề liên quan đến đất đai, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vấn đề xây dựng, giải quyết khiếu nại việc xử phạt vi phạm hành chính; tham gia các hội đồng bồi thường hỗ trợ mặt bằng công trình xây dựng trên địa bàn 06 cuộc họp vận động một số hộ gia đình bàn giao mặt bằng để huyện triển khai thực hiện dự án. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động 09 lượt hộ gia đình vi phạm lấn chiếm đất nhà nước và xây dựng trái phép tự nguyện thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và các hộ gia đình đã tự nguyện chấp hành.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ký Kế hoạch liên tịch với UBND huyện trong phối hợp tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2019 – 2020, nhằm tuyên truyền đầy đủ, sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, tham gia góp ý và giám sát của quần chúng nhân dân đến hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn. Tham gia Tổ khảo sát đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Côn Đảo.

- Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội”. Hiện nay, 9/9 Khu dân cư đều có Ban vận động thực hiện mô hình. Các Ban vận động đã tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia nắm bắt tình hình an ninh trật tự, vi phạm pháp luật trên địa bàn khu dân cư, đấu tranh, ngăn ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm, các vấn đề vi phạm lấn chiếm đất đai, môi trường, xây dựng trái phép nhằm góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

- Thành lập “Tổ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện trật tự văn minh đô thị, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Côn Đảo”; Phối hợp tổ chức 05 buổi tuyên truyền, vận động các hộ gia đình và nhân dân các Khu dân cư không vi phạm lấn chiếm, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè trên các tuyến giao thông và giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý các dự thảo Kế hoạch của UBND huyện về áp dụng đối với những người bán hàng rong, bán vé số; Tuyên truyền vận động các hộ gia đình bán vé số, hàng rong chấp hành quy định của địa phương trong việc bán hàng tại điểm cố định theo

chủ trương của UBND huyện. Tham gia cùng cùng các cơ quan tuyên truyền nhân dân thực hiện trật tự văn minh đô thị trên địa bàn huyện, kiểm tra, xử lý vi phạm, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh hoặc thực hiện các mục đích khác trên địa bàn huyện Côn Đảo.

- Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp Công an huyện tổ chức các hoạt động, tọa đàm “Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhân kỷ niệm ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8), tổ chức cho nhân dân đóng góp ý kiến về công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội ở cộng đồng dân cư, tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng ngừa tệ nạn xã hội; lắng ý kiến của quần chúng nhân dân đóng góp xây dựng lực lượng Công an huyện và công an viên ở Khu dân cư.

- Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm ở khu dân cư nhân kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam được 100% khu dân cư tổ chức chu đáo, sôi nổi với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: trao nhà Đại đoàn kết, thăm tặng quà gia đình chính sách, lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động thể dục, thể thao, các trò chơi dân gian, tổ chức hội nghị, tọa đàm họp mặt ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, tổ chức bữa cơm Đại đoàn kết. Thông qua các hoạt động của Ngày hội làm cho các tầng lớp nhân dân nắm và hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về lịch sử vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, cũng như vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước; tạo không khí vui tươi phấn khởi, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.

- Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đồng bào các dân tộc, tôn giáo luôn được MTTQ Việt Nam huyện quan tâm thực hiện, đã phát huy được vai trò người tiêu biểu, uy tín, các vị chức sắc tôn giáo; vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương.

- Cuộc vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” tiếp tục được triển khai và được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với các đoàn thể, tổ chức thành viên, các ban, ngành để triển khai nhiều phương thức vận động và hình thức hỗ trợ phong phú tạo động lực giúp hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo. Tổ chức đêm hội “Chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, để huy động mọi nguồn lực ủng hộ cho công tác an sinh xã hội và hỗ trợ người nghèo trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ đã vận động với tổng số tiền là: 750 triệu đồng. Chi hỗ trợ vốn cho 12 hộ gia đình thoát nghèo, cận nghèo. Xây tặng và sửa chữa 07 căn nhà “Đại đoàn kết”; Trợ cấp khó khăn đột xuất, Hỗ trợ dịp tết, ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 1,357 tỷ đồng.

- Chương trình an sinh xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả: Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã giới thiệu và

tiếp nhận sự tài trợ của các nhà hảo tâm ủng hộ thực hiện chương trình an sinh trên địa bàn huyện với tổng số tiền: 822 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam đã tổ chức xây tặng và sửa chữa 4 căn nhà “Đại đoàn kết” cho 04 hộ gia đình là người dân tộc có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức trao tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, hỗ trợ vốn buôn bán, mua con giống với số tiền 1,5 tỷ đồng.

**\* Công tác vận động đóng góp ủng hộ:**

- Triển khai thực hiện vận động "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19" và ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ với tổng số tiền: 900 triệu đồng.

**III. Những đề xuất, kiến nghị:**

Trong nhiệm kỳ qua, Thường trực HĐND, Thường trực UBND, Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa các bên. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị Thường trực HĐND, Thường trực UBND huyện tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp trong nhiệm kỳ mới; duy trì họp liên tịch định kỳ mỗi năm một lần để đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp và bàn nhiệm vụ phối hợp công tác của năm sau; tiếp tục tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để Mặt trận hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ, phát huy hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự không có tội phạm và tệ nạn xã hội”.

Kính đề nghị Thường trực Huyện ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo nhằm thực hiện tốt quy chế phối hợp thống nhất, hành động giữa Mặt trận tổ quốc với HĐND, UBND, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể nhằm tạo nên sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chung; quan tâm bố trí biên chế và cán bộ có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị cho Mặt trận thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Thường trực UBND huyện;
- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Thị Thanh Liên*